

## **Giới Trẻ Hạt Cần Thơ – Khai Giảng Năm Học 2024-2025**

Thứ Bảy, ngày 12.10.2024 vừa qua, gần 300 bạn trẻ hạt Cần Thơ đã tham dự Lễ Khai Giảng năm học 2024-2025 tại giáo xứ Thới Thạnh.

Lễ Khai Giảng bắt đầu từ 18h00 với phần văn nghệ chào mừng. Tiếp đó, cha Phaolô Nguyễn Toàn Khoa (phó đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ và đặc trách sinh viên Don Bosco Cần Thơ) công bố “Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2024 – 2025” của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Gioan Nguyễn Khắc Lộc (đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ) cũng công bố chương trình hoạt động của giới trẻ hạt trong năm học mới. Tiếp theo đó, cha Antôn Đặng Hữu Kha (cha sở giáo xứ Thới Thạnh và là cha Quản hạt) công bố diễn văn chào mừng năm học mới và đánh trống khai giảng năm học.



*Văn nghệ chào mừng*



*Công bố “Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2024 – 2025”*



*Cha đặc trách giới trẻ hạt Cần Thơ công bố chương trình hoạt động của giới trẻ hạt trong năm học mới*



*Cha Quản hạt đánh trống khai giảng năm học*



*Văn nghệ chào mừng*

Sau phần nghi thức khai giảng, các bạn trẻ bước vào Thánh lễ do cha Phêrô Phạm Hữu Trí (cha giáo ĐCV Thánh Quý - đặc trách sinh viên giáo phận Cần Thơ) chủ tế, cùng với cha Quản hạt Cần Thơ và quý cha đặc trách các nhóm giới trẻ trong hạt Cần Thơ. Trong Thánh lễ, cha chủ tế và cha Quản hạt (cũng là cha giảng lễ) dựa vào Lời Chúa của Chúa Nhật 28 thường niên để kêu gọi các bạn trẻ hãy “chọn lựa khôn ngoan” trên hành trình đi tìm tri thức của mình. Trong bài giảng, cha Quản hạt cũng mời gọi các bạn trẻ hãy học với Chúa Giêsu, vì Ngài có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11, 28). Lời nhắn nhủ của cha chủ tế và cha giảng lễ giúp các bạn trẻ ý thức hơn rằng, các bạn không chỉ học tập và rèn luyện về kiến thức, mà còn cần đào sâu về đức tin và nhân bản, để trở thành những người trẻ trưởng thành về mọi mặt.





Sau Thánh lễ, quý cha, quý thầy, quý sơ, cùng các bạn trẻ chia sẻ niềm vui ngày khai giảng trong bữa cơm tối thân mật cùng với những tiết mục văn nghệ hấp dẫn đến từ các bạn trẻ và các nhóm sinh viên Công giáo trong hạt Cần Thơ.

Buổi lễ khai giảng kết thúc lúc 21:00, các bạn trẻ ra về trong sự vui tươi và sẵn sàng cho một năm học mới “cùng Chúa ươm mầm ước mơ” để cùng lớn lên trong tri thức và trưởng thành trong đời sống đức tin.

*Ban Giới Trẻ Hạt Cần Thơ*



*Ban điều hành giới trẻ hạt Cần Thơ cùng quý Cha, Thầy, Sơ đặc trách các nhóm sinh viên Công giáo*



*Sinh viên Agape*



*Sinh viên Don Bosco - Cần Thơ*





*Sinh viên Thiện nguyện thăng tiến*



*Sinh viên dòng Tên - Cần Thơ*



*Sinh viên lưu xá Chùa Quan Phòng*



*Sinh viên Thánh Gia và sinh viên Long Xuyên (cụm Cần Thơ)*



